

Kết hợp với



Kaohsiung HORECA

Đem đến những trải nghiệm hàng đầu về lưu trú & ẩm thực

Cùng với Sự phát triển theo cấp số nhân của các khách sạn tại Cao Hùng, hãy đón nhận cơ hội giới thiệu các thiết bị và dịch vụ độc đáo nhất tại HORECA Cao Hùng (Khách sạn Quốc tế Cao Hùng, Nhà hàng và Hội chợ ẩm thực). Hội chợ mang đến cho các doanh nghiệp nhiều sự lựa chọn về thiết bị, ý tưởng mới và cơ hội giao lưu với các đối tác mới, vì vậy hãy sẵn sàng để nâng cấp các thiết bị kinh doanh của bạn



KAOHSIUNG HALAL

Thưởng thức Halal, Trải nghiệm Đài Loan

Với 1.6 tỷ dân số người Hồi giáo trên toàn thế giới và các mô hình tiêu dùng Hồi giáo đang nổi lên, các sản phẩm Halal đang là một mảng kinh doanh đầy tiềm năng. Triển lãm HALAL Quốc tế Cao Hùng lần thứ 2 là bộ phóng tốt nhất cho cơ hội kinh doanh đầy hứa hẹn của bạn! Các doanh nghiệp đã được chứng nhận Halal hãy cùng tham gia với chúng tôi!

Đăng ký ngay!

Vào đăng ký tại trang www.foodkh.com.tw để nhận được:

- Thẻ tên miễn phí
- Bản (sơ đồ) hướng dẫn miễn phí

Đối với các khách doanh nghiệp tham quan đáp ứng đủ điều kiện có thể được trợ cấp vé máy bay và khách sạn lưu trú. Để biết thêm thông tin về chương trình hỗ trợ, hãy liên hệ chi nhánh TAITRA gần nhất:

<http://branch.taiwantrade.com.tw>

Liên hệ

Quản lý Hội chợ: Cô Chris Lee, số máy nhánh: 2662

Hợp tác Truyền thông: Cô Irene Chou, số máy nhánh: 2692

Hướng dẫn đường đến Trung tâm Triển lãm Cao Hùng

(Số 39, Đường Chenggong số 2, Quận Qianzhen, Thành phố Cao Hùng 806, Đài Loan)



If arriving by taxi, show this map to driver!

請載我到高雄展覽館(高雄市前鎮區成功二路39號; 近85大樓)

Please take me to Kaohsiung Exhibition Center

KEC nằm ngay tại trung tâm Kaohsiung Asian New Bay Zone (Khu vịnh châu Á mới của Cao Hùng), Di chuyển dễ dàng bằng đường hàng không, đường biển và đường bộ, gồm tàu điện cao tốc từ Đài Bắc và các thành phố khác ở phía Bắc Đài Loan.

*Xe buýt đưa đón (xe con thoi) miễn phí từ trạm điện ngầm Quận mua sắm Sanduo (Sanduo Shopping District) - cổng ra số 2 đến KEC trong những ngày hội chợ.



Các chuyến bay - Sân bay Quốc tế Cao Hùng

Các chuyến bay thẳng từ hơn 40 thành phố lớn tại châu Á

Tàu điện cao tốc Đài Loan (THSR)

Tàu điện cao tốc từ Đài Bắc chỉ mất 1 tiếng rưỡi! Trạm cuối tại Cao Hùng là trạm Zuoying. Từ đây chỉ mất 20 phút đi taxi đến Trung tâm Triển lãm Cao Hùng (KEC), hoặc bạn có thể đi Kaohsiung Rapid Transit (tàu điện) để đến KEC tại Quận Sanduo.

Tàu điện Cao Hùng

Dừng tại trạm điện ngầm Quận mua sắm Sanduo (Sanduo Shopping District), trạm gần nhất đến KEC. Từ cổng ra số 2 trạm Sanduo có thể đi bộ 15 - 20 phút đến KEC.

2018
25-28/10

KAOHSIUNG
FOOD SHOW



Tài trợ bởi:
Cục Ngoại
Thương, MOEA



Tổ chức bởi:
Hiệp hội Phát triển
Ngoại thương Đài Loan



Đông tổ chức:
Cục thú sản thành
phố Cao Hùng

Taiwan External Trade
Development Council (TAITRA)
No. 5 Hsin-Yi Rd., Sec. 5, Taipei 11011, Taiwan
Tel: 886-2-2725-5200 Fax: 886-2722-7324

www.foodkh.com.tw / foodkh@taiitra.org.tw

Thiệp mời

PRINTED MATTER



Exotic Tastes for Int'l Interaction



KAOHSIUNG FOOD SHOW

Hội chợ Ẩm thực Cao Hùng

Thưởng thức những tinh hoa
của Đài Loan trong tháng 10!

2018
25-28/10

高雄展覽館
Trung tâm triển lãm Cao Hùng
www.foodkh.com.tw





Hội chợ Ẩm thực Cao Hùng 2018

Một thực đơn hoàn chỉnh với các món ăn địa phương và quốc tế đáng mong đợi - sẵn sàng để phục vụ!

Hội chợ Ẩm thực Cao Hùng mỗi năm mỗi phát triển lớn mạnh và chắc chắn đây là triển lãm ẩm thực đáng được trông đợi nhất tại miền Nam Đài Loan. Sự kiện được xây dựng trên nền tảng thành công của hội chợ năm ngoái, một sự kiện mang lại các cơ hội kinh doanh tuyệt vời và thu hút hơn 261 nhà triển lãm đến từ 14 nước với 513 gian hàng trưng bày sản phẩm. Giới thiệu các loại ẩm thực địa phương và quốc tế, Hội chợ Ẩm thực Cao Hùng 2018 đã sẵn sàng mang lại sự ngạc nhiên và thích thú cho khách tham quan với một thực đơn hoàn toàn mới mẻ!



▲ Khu vực ẩm thực Latin châu Mỹ trưng bày các sản phẩm cà phê



▼ Gian hàng Thái Lan - thức uống pha hạt chia có các mùi vị



▲ Hiệp hội Trà trân châu Đài Loan nổi bật niềm tự hào của Đài Loan - Trà trân châu



▼ Món quà mỹ vị đại diện Cao Hùng - trứng cá dơi

Danh mục Triển lãm

- Trái cây tươi và nông sản
- Sản phẩm từ thịt, bơ sữa và cá
- Gia vị
- Sản phẩm đông lạnh và đã qua sơ chế
- Thực phẩm khô
- Cà phê, trà, rượu vang & rượu mạnh, và các thức uống giải khát
- Đồ ngọt và bánh kẹo
- Thực phẩm bổ dưỡng/ các món ăn vặt
- Dịch vụ về ẩm thực



Vì sao Hội chợ Ẩm thực Cao Hùng?

Hội thảo về ngành công nghiệp ẩm thực

Xác định về xu hướng của thị trường ẩm thực hiện nay

Trao đổi hiệu quả 1-on-1

Gặp gỡ trực tiếp với các đối tác thương mại từ khắp nơi trên thế giới

Hội chợ Giới thiệu Sản phẩm mới

Quảng bá các sản phẩm mới ra mắt

Lễ khai mạc

Hình ảnh công ty của bạn được biết đến rộng rãi hơn

Các nhà triển lãm trên toàn thế giới

Khách hàng tiềm năng sẽ trở thành đối tác kinh doanh



▲ Thử thách ẩm thực



▲ Hội thảo về ngành công nghiệp ẩm thực

Thưởng thức những tinh hoa của Đài Loan trong tháng 10!



Thông tin & Số liệu năm 2017

👍 Hơn 23.000 khách tham quan

👍 Hơn 10.000 đại diện thương mại trong và ngoài nước

👍 Gần 300 cuộc họp giao lưu thương mại với đối tác đến từ 12 nước



▲ Các cuộc họp giao thương

Các điểm nổi bật của Triển lãm 2017

Thu hút các nhà triển lãm hàng đầu

Hội chợ Ẩm thực Cao Hùng đã hội tụ các gian hàng trong nước và các quốc gia. Gian hàng trong nước trưng bày nông sản và các sản phẩm hải sản, giới thiệu các hương vị nhiệt đới cũng như đặc sản vùng biển của Cao Hùng, bên cạnh 14 gian hàng ẩm thực đến từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và Đức. Các gian hàng khác sẽ giới thiệu trưng bày các loại cà phê, trà, rượu vang và nước ngọt, các sản phẩm đã qua chế biến và các món quà lưu niệm địa phương. Khách tham quan vừa tìm được các sản phẩm chất lượng hàng đầu, lại được thỏa mãn niềm đam mê ẩm thực.

Những sự kiện thách thức

Hội chợ Ẩm thực Cao Hùng đem đến cả ẩm thực lẫn niềm vui cho các nhà triển lãm cũng như khách tham quan. Hội chợ giới thiệu những sản phẩm mới đem lại một sân khấu độc đáo cho các nhà triển lãm giới thiệu sản phẩm của họ. Các đầu bếp nổi tiếng thể hiện sự cuốn hút qua kỹ năng nấu nướng trong Show Nấu nướng với Ngôi sao, khiến hội chợ ẩm thực thêm phần thú vị hào hứng. Các sự kiện cá nhân khác sẽ đóng góp vào không khí vui tươi tại Hội chợ Ẩm thực Cao Hùng.

Các cuộc thi đấu đầy thu hút

Ba cuộc thi đấu đầy màu sắc là điểm nổi bật tại Hội chợ Ẩm thực Cao Hùng 2017. Hội chợ Ẩm thực Cao Hùng ra mắt sự hợp tác lần đầu tiên với cúp giải thưởng "World Siphonist Championship", đã mời các chuyên gia về cà phê đến từ bảy đất nước thể hiện tài năng của họ, thu hút những người yêu cà phê đến từ khắp thế giới. Cuộc thi "Vòng chung kết Thử thách Ẩm thực" giới thiệu tài năng của các học viên và các đầu bếp chuyên nghiệp tạo ra sự kết hợp hoàn hảo giữa mồi trà sủi bọt và rượu vang. Cũng tương tự, "Cuộc thi quán quân mì thịt bò" thu hút sự chú ý của khách tham quan và mang lại cho các đầu bếp trong nước một sân khấu để giới thiệu và phục vụ các món ăn chuẩn và đặc sắc nhất của Đài Loan.

Chia sẻ từ các nhà triển lãm!

"Chúng tôi đã trao đổi thông tin với hơn 10 đối tác thương mại đến từ Nga, Singapore, Canada, Hong Kong và Macau. Một số đối tác nước ngoài đã đặt hàng."

Ming-Huang Li, Renjie Oldsichuan (Taiwan)

"Về khu vực hương vị ẩm thực hải sản, các cuộc trao đổi ngày hôm qua đều rất sôi nổi. Các nhà sản xuất hiện đang có các đơn đặt hàng với số lượng giá trị lên đến khoảng 40 triệu Đài tệ."

Tsung-Hsien Yeh, Marine Bureau of Kaohsiung City Government (Taiwan)



Chia sẻ từ các khách tham quan!

"Thật ấn tượng khi gặp các nhà cung cấp Đài Loan, họ tốt bụng, dễ chịu và rất nhiệt tình, những cơ hội đây hứng khởi và rất tập trung. Tôi thực sự yêu thích (sự kiện này)."

Hailey Miwon Seo, MSF (Korea)

"Độ tin cậy của các sản phẩm Đài Loan và bản thân sản phẩm là một lợi thế lớn. Trước đây chúng tôi có mua sản phẩm của Hàn Quốc và Nhật Bản, và khi nói đến chất lượng sản phẩm, các sản phẩm đến từ Đài Loan cũng có chất lượng tốt tương tự."

Jackie Xu, DAH CHONG FOOD & COMSUMER (China)

